



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถยนต์ ในอัตราจ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวสอบ

๐๐๑

๐๐๒

ชื่อ - นามสกุล

นายอมรเทพ สุระพันธ์

นางสาวเสาวลักษณ์ คำพิพจน์

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมาเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

มรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	อุปกรณ์การสอบ
<p>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p> <p>๑) ความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ</p> <p>๒) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์</p>	สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	
<p>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</p> <p>๒) ความรู้ ความสามารถในการทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถยนต์)</p>	สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)	ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี สถานที่ ๕๗/๑ หมู่ ๔ ตำบลบ้านพระ อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐	

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ในการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สัมภาษณ์) ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้ารับการสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

จ) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ **๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗** ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี หรือทาง Website ได้ที่ <http://Prachinburi.cad.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอรทัย กกกกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี